

26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และขอให้ปลดเครื่องหมาย “H”

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GL 5/2562 เรื่อง การขอพักการซื้อขายหุ้น
ของบริษัท กู๊ปีสล จำกัด (มหาชน) ชั่วคราว ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ตามที่บริษัท กู๊ปีสล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) ว่า ในช่วงเช้าวันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2562) ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดี
ชำนัญพิเศษ กรณีบริษัท เจทริสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด (J Trust Asia Pte. Ltd) (“เจทริสต์”) ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลล้มละลาย
กลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จากกรณีที่ศาลล้มละลายกลางยกคำร้องขอของเจทริสต์กรณียื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2562 เป็นการชั่วคราว หรือจนกว่าบริษัทฯ จะได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษในคดีฟื้นฟู
กิจการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบความชัดเจนเกี่ยวกับผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลที่ผู้ลงทุนจะได้รับในการพิจารณาตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
รวมทั้ง เพื่อป้องกันมิให้ผู้ลงทุนเข้าใจตลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึงนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ในวันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 9.15 น. ศาลล้มละลายกลางได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
คดีชำนัญพิเศษ โดยศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีคำพิพากษาว่า

1. กรณีหนี้ของบริษัทฯ (ลูกหนี้) เป็นหนี้ที่สามารถกำหนดจำนวนแน่นอนได้หรือไม่

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่ายังต้องพิสูจน์ว่า บริษัทฯ เป็นลูกหนี้จำนวนเท่าใด รวมถึงเป็นหนี้เดียวกันกับคดี
แพ่งหมายเลขดำที่ พ.83/61 หรือไม่

2. ประเด็นว่า บริษัทฯ มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า คู่ความต่างยังไม่รับข้อเท็จจริง จึงต้องไต่สวนเพื่อให้ได้ความต่อไป ที่ศาล
ล้มละลายกลางให้งดไต่สวนและมีคำสั่งยกคำร้องจึงไม่ชอบ จึงให้ยกคำสั่งศาลล้มละลายกลางและให้ไต่สวนคำร้องใหม่เพื่อมี
คำสั่งตามรูปคดีว่าจะให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ (ลูกหนี้) หรือไม่ต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากผู้ทำแผนเดิมของเจทริสต์ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ศาลจึงอนุญาตให้เจทริสต์ทำแผนใหม่ ภายใน 45
วันนับแต่วันนี้ (12 เมษายน 2562)

ทั้งนี้ ศาลนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9:00-16:30 น.

เนื่องจากผลคดีดังกล่าวมีความชัดเจนแล้ว บริษัทฯ จึงขอตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำการปลดเครื่องหมาย H และให้เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รอบบ่ายของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อซื้อขายตามปกติต่อไป

บริษัทฯ ขอเรียนคำพิพากษาดังกล่าวหาได้มีผลทำให้บริษัทฯ จะต้องหยุดประกอบธุรกิจแต่ประการใด บริษัทฯ ยังสามารถที่จะประกอบธุรกิจการค้าได้ตามปกติ และยังสามารถดำเนินกิจกรรมทางการค้าอันเป็นปกติได้ อาทิ เข้าทำสัญญาต่างๆ ที่จำเป็นกับลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ จ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายทัตชัยะ โคนนิตตะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร